

XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể.

quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; các địa phương ban hành 92.799 văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các luật được ban hành. Ngay từ khi được kiến nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Từ Đại hội XI của Đảng đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược; đầu tư cho xây dựng thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững nên trong quá trình xây dựng thể chế phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành kết luận hội nghị, tạo cơ sở, định hướng quan trọng để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện,

được trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật; nhận diện rõ các hạn chế và nguyên nhân, từ đó đề ra phương hướng, các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Từ Đại hội XI của Đảng đã xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba khâu đột phá chiến lược; đầu tư cho xây dựng thể chế chính là đầu tư cho sự phát triển bền vững nên trong quá trình xây dựng thể chế phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, chống tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân. Thủ tướng giao Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ, sớm hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành kết luận hội nghị, tạo cơ sở, định hướng quan trọng để các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện,

bảo đảm thể chế, pháp luật thực sự là đòn bẩy kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh một số nội dung để các bộ, ngành, địa phương quán triệt, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong thời gian tới như: nâng cao hơn nữa nhận thức về tầm quan trọng của công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; tiếp tục tập trung cụ thể hóa, thể chế hóa trong pháp luật, đồng bộ các chủ trương của Đảng, bám sát 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên tinh thần nhà nước pháp quyền; xây dựng và hoàn thiện thể chế để bảo đảm thực sự là đòn bẩy kiến tạo phát triển, tạo động lực phát triển, phát huy các nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là quyết định (con người là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực và mục tiêu của

sự phát triển), cùng với nguồn lực tài nguyên và nguồn lực văn hóa, truyền thống lịch sử; rà soát, giải quyết các vướng mắc về thể chế, cơ chế, chính sách trên tinh thần xuất phát từ thực tiễn, bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong rà soát, xây dựng thể chế; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực thi pháp luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phải đi đôi với quy định trách nhiệm, thiết kế công cụ để kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, bố trí nguồn lực và cắt giảm các thủ tục hành chính. Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy trình ban hành và sửa đổi luật. Về các đề xuất cụ thể tại hội nghị, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan tổng hợp, xử lý, báo cáo, đề xuất Chính phủ hoặc tham mưu Chính phủ báo cáo, đề xuất Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

MINH HƯƠNG

TIẾP TỤC ĐỢT VẬN ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 16/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức chương trình trực tuyến tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19". Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội chủ trì chương trình. Dự chương trình tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nêu rõ tình hình dịch Covid-19 trên thế giới và trong nước còn diễn biến rất phức tạp, một số nơi vẫn phải thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt để phòng, chống dịch. Nhiều người dân gặp khó khăn trong đời sống do phải ở trong khu vực phong tỏa, khu cách ly, thực hiện giãn cách xã hội, thiếu việc làm và cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẻ của cộng đồng. Với phương châm "Người ở của góp của, người có công góp công, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít", Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm chung tay góp sức ủng hộ để đợt vận động đạt được kết quả cao nhất. Ngày tại chương trình, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã nhận được sự ủng hộ và đăng ký của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng kinh phí hơn 290 tỷ đồng. Riêng tại điểm cầu trung ương, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tiếp nhận số tiền trên 73 tỷ đồng cùng số hàng hóa, hiện vật trị giá 83 tỷ đồng. Nhân dịp này, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tổ chức ra mắt trang thông tin điện tử có địa chỉ: http://vandongxahoi.mattan.org.vn để tiếp nhận mọi sự ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

TIẾN DAT

KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và thể chế hóa đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Do vậy, việc xây dựng Luật CSCĐ là cần thiết. Đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp thu ý kiến của các đại biểu, giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, hoàn thiện văn bản đóng góp ý kiến để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp tới.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

thành phố lần thứ XXVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sự tham gia, đồng thuận của nhân dân, tạo sự lan tỏa, phong trào thi đua đẩy nhanh thực hiện GPMB. Phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác GPMB đối với các công trình, dự án trọng điểm theo đúng tiến độ đề ra. Tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã thảo luận, đóng góp các giải pháp, đề xuất, kiến nghị nhằm khắc phục tồn tại, triển khai công tác GPMB của thành phố hiệu quả, bảo đảm tiến độ nhanh hơn trong thời gian tới.

EM BÙI THỊ HUỆ, SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH NHẬT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẮT



Sinh viên Bùi Thị Huệ trả lại tiền cho chị Phạm Thị Nhường trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp.

Nhật được tài sản có giá trị và hoàn trả ngay cho người đánh rơi là hành động đẹp của em Bùi Thị Huệ, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình - thành viên tổ công tác liên ngành chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Hiệp (Quỳnh Phụ). Khoảng 20 giờ ngày 15/9/2021, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch cầu Hiệp, em Bùi Thị Huệ, sinh viên năm thứ hai Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình nhặt được một ví da màu đen. Qua kiểm tra trong ví có khoảng 5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Thị Nhường, sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú thôn Ngẫu Khê, xã Quỳnh Khê (Quỳnh Phụ). Ngay sau khi nhặt được chiếc ví, Huệ đã báo cáo lực lượng công an đang làm nhiệm vụ tại chốt xác minh và liên hệ với chị Nhường. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày chị Nhường đã đến chốt để nhận lại tài sản.

NGUYỄN CƯỜNG

Cảnh báo lừa đảo qua điện thoại trong lĩnh vực giao thông

Sở Giao thông Vận tải vừa có công văn cảnh báo việc các đối tượng mạo danh đơn vị này gọi điện cho người dân để lừa đảo. Thời gian gần đây, Sở Giao thông Vận tải sẽ không được phân ảnh của người dân tại các huyện, thành phố về tình trạng các cuộc điện thoại (có đầu số +8089xxxxxx) tự xưng là Sở Giao thông Vận tải thông báo đến người nghe về việc có biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực giao thông và đề nghị người nghe cung cấp thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn.

Trước sự việc trên, Sở Giao thông Vận tải khẳng định, các số điện thoại trên là mạo danh. Đối với việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, Sở Giao thông Vận tải sẽ không gọi điện để thông báo. Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ được gửi thông báo, quyết định bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân. Do đó, người dân cần cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

NGUYỄN THOẠI

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM

Từ ngày 8/9/2021, Văn phòng công chứng Đặng Ngọc Tuấn chuyển trụ sở đến số 139 phố Lê Quý Đôn, tổ 10, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình theo giấy phép số 21/TP-ĐKHD-CC ngày 7/9/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình.

QUYNH LƯU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Về đề án phát triển ngành Công Thương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị bổ sung một số nội dung về hệ điều kiện thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển ngành. Nghiên cứu, rà soát về định hướng ưu tiên phát triển trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nội dung phát triển các khu công nghiệp cần có sự tích hợp với kế hoạch phát triển Khu kinh tế; bổ sung giải pháp về quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn của địa phương; tranh thủ xin ý kiến đóng góp của Bộ Công Thương nâng cao chất lượng đề án.

Về kế hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần định hình rõ điểm phát triển, thấy rõ mục tiêu phát triển; chỉ ra thiết chế, cơ chế chính sách cụ thể phục vụ cho sự phát triển Khu kinh tế. Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh rà soát lại các

nhiệm vụ, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể với những kết quả tạo dấu mốc của từng năm. Bổ sung nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện quy định về quản lý; điều chỉnh những bất cập trong thiết chế pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành phát triển Khu kinh tế. Có giải pháp nâng cao năng lực quản lý, thực hiện của Ban đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Điều chỉnh kế hoạch cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021

Ban tổ chức cuộc thi "Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021 đã ban hành Kế hoạch số 36/KH-HKH, ngày 31/3/2021. Theo đó, thời gian thi bài dự thi kết thúc vào ngày 15/9/2021, chấm bài từ ngày 16/9/2021 và công bố trao giải

vào tháng 10/2021. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để phóng viên các cơ quan báo chí có thời gian đi thực tế để hoàn thành tác phẩm dự thi, Ban tổ

chức cuộc thi thống nhất điều chỉnh lịch thu bài kết thúc vào chiều ngày 25/11/2021. Ban giám khảo hoàn thành chấm bài trước ngày 15/12/2021. Ban tổ chức công bố, trao giải vào cuối tháng 12/2021 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Báo Thái Bình ra số đầu (1/1/1962 - 1/1/2022).

HUYỆN ĐOÀN QUỲNH PHỤ Tặng 65 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn



Huyện đoàn Quỳnh Phụ trao quà cho thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học thị trấn An Bài.

Nhân dịp tết Trung thu năm 2021, trong hai ngày 15 - 16/9, Huyện đoàn Quỳnh Phụ tổ chức thăm, tặng quà học sinh

có hoàn cảnh khó khăn tại một số trường trên địa bàn. 65 suất quà với tổng trị giá 12 triệu đồng đã được trao cho

ANH TH�

VŨ VINH Giải tỏa mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.13

Sáng ngày 16/9, UBND xã Vũ Vinh (Vũ Thu) tổ chức giải tỏa mặt bằng phục vụ thi công dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.13 đoạn qua địa bàn xã.

Tuyến đường ĐH.13 đoạn qua địa bàn xã thôn Bộ Lạ, Đông Vinh (xã Vũ Vinh) dài hơn 2km. Để thực hiện dự án, xã Vũ Vinh có 97 hộ cần giải tỏa mặt bằng với 1.270m<sup>2</sup> đất ruộng và 434m<sup>2</sup> đất ở. Do không có nguồn kinh phí để bù giải phóng mặt bằng nên toàn bộ số đất, tài sản trên đất cần sự đồng thuận, tự nguyện ủng hộ,



UBND xã Vũ Vinh hỗ trợ nhân lực, phương tiện giúp các hộ dân tháo dỡ công trình xây dựng để triển khai dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐH.13.

QUYNH LƯU

TOÀN DÂN THAM GIA...

(Tiếp theo trang 1)



Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương tiếp nhận ủng hộ quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương đã tích cực vận động và tiếp nhận 95 triệu đồng, 2 máy sát khuẩn tự động và 50.000 khẩu trang y tế từ các tập thể, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp ở trong và ngoài huyện ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp thêm nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Toàn bộ số tiền, hiện vật trên đã được Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương quản lý và phân bổ sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả.

THU THUỶ

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 16/9

Trên thế giới, theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Đệ Y tế, tính đến chiều ngày 16/9, số người nhiễm Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 227,3 triệu người, trong đó hơn 4,67 triệu người đã tử vong.

Tại Việt Nam, ngày 16/9, cả nước ghi nhận thêm 10.489 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó 10.482 ca trong nước và 7 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Việt Nam hiện đã ghi nhận 656.129 ca nhiễm Covid-19.

Tính đến ngày 16/9, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm gần 32,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19.

Số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.901 bệnh nhân. Hiện 423.551/656.129 bệnh nhân đã được điều trị khỏi.

Từ ngày 27/4/2021 đến nay, cả nước đã thực hiện xét nghiệm gần 16 triệu mẫu cho hơn 46,6 triệu lượt người.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ 30 phút ngày 16/9, toàn tỉnh có 13 trường hợp F1 và 128 trường hợp F2 đang được cách ly, theo dõi sức khỏe.

24 giờ qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thực hiện xét nghiệm 797 mẫu, trong đó 11 mẫu của các trường hợp F0 đang điều trị (1 mẫu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2; 8 mẫu âm tính; 2 mẫu không xác định kết quả); 786 mẫu của trường hợp nguy cơ và sàng lọc khác đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Tổng số trường hợp nguy cơ đi về từ Hà Nội, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực có dịch khác từ ngày 1/9 đến nay là 1.476 trường hợp, trong đó đã lấy mẫu xét nghiệm 1.402 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang được cách ly, điều trị. Tại các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 15 trường hợp.

Số trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 738 trường hợp, trong đó 660 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 78 trường hợp đang chờ kết quả.

Tính riêng ngày 16/9, Thái Bình đã thực hiện tiêm 4.120 mũi vắc-xin phòng Covid-19.

HOÀNG LANH